

นิมาชัยสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 103 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ม.ราชภัฏนครฯ ผนีกเครือข่าย ช่วยชาวบ้านพื้นที่น้ำท่วมขังหลังฝนซา ขณะที่นายกฯ อดป.ป่าระกำ วอนรัฐช่วยเหลือ เหตุน้ำเน่าเสีย ยุงชุม พืชผักเน่า เจ็บยับ สัตว์เลี้ยงไร้ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดยอาจารย์ดำรงศัพันธ์ ใจห้าว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์วิจิต มาลาเวช ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การเอกชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน 2 คันรถ 6 ล้อ ไปมอบให้กับชาวบ้าน ค.ป่าระกำ อ.ปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังมาเป็นเวลานานกว่า 14 วัน

ซึ่งนายสุวิทย์ เล็กพุด นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลป่าระกำ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณแทนชาวบ้านที่ทางคณะ ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาให้ ขณะนี้สถานการณ์น้ำแม้ว่าฝนจะตกลงมาน้อยแล้วก็ตาม แต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีทางไหลเวียนของน้ำดังกล่าวน้ำฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ ยังคงท่วมขังเป็นเวลานาน ส่งผลให้น้ำเน่าเหม็น คลุ้งไปทั่วบริเวณ หนอง บึง เกิดขึ้นจำนวนมาก นอกจากนี้พื้นที่เกษตรกรที่ปลูกพืชผัก เช่น พริก มะเขือ แตงกวา ผักกาด ผักชี เป็นต้น ที่อยู่กำลังจะเก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเน่าเสียขาดทุนกันคนละหลายบาท ดังนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วน

ขณะที่อาจารย์ดำรงศัพันธ์ กล่าวว่า ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น อยู่กับท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานบริการความรู้ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และรับผิดชอบชีวิตของนักศึกษาแล้ว ต้องรับผิดชอบในฐานะความเป็นมนุษย์ด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการระดมสรรพกำลังทั้งหลาย ทั้งทรัพยากร ทั้งสิ่งของบริโภค อุปโภคทั้งหลาย ทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และองค์กรภายนอก ห้างร้าน ต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพราะเห็นแล้วว่าคนในพื้นที่เดือดร้อนจริงๆ ซึ่งปัญหาของชาวบ้าน เรายินดีที่จะช่วยเหลือตามกำลังที่มี และหากใครมีความต้องการให้เราช่วยเหลือก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

(ข่าวนี้ได้รับการตีพิมพ์ในสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 15 พ.ย. 53)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ประชุมกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2553

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยจะจัดทำตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์งานสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน และภายนอก นั้น

เพื่อให้การจัดทำรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2553 (ตามคำสั่งที่ 1935/2553 ลว. 20 กันยายน 2553) เข้าประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณยิ่งในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนวัดป่ายางรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม

โรงเรียนวัดป่ายาง ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติจะต้องมีสัญชาติไทย มีความสามารถใช้อุปกรณ์เบื้องต้นได้ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสามารถในด้านการสอน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติของทางราชการทุกประการ

ผู้สนใจสมัครได้ที่ โรงเรียนวัดป่ายาง ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือโทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-450166 หรือ 0-89867-9608 รับสมัครถึงวันที่ 16 พ.ย. 2553

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มาปฏิบัติงานที่สถาบันฯ ณ จังหวัดนครราชสีมา มีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-4421-7040 ต่อ 1200

**การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ประเภทอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง พนักงานราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช**

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ข้อ 79 (8) และ มติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ชุดที่ 26 ครั้งที่ 7/2553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 มติที่ประชุมให้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง พนักงานราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดังนี้

สมาชิกประเภทอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง

1. สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการรวมกับค่าหุ้นของสมาชิกทั้งนี้เงินกู้สามัญต้องไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

สมาชิกประเภทพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย

1. สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการรวมกับค่าหุ้นของสมาชิกทั้งนี้เงินกู้สามัญต้องไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

2. สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือน ขึ้นไป ถึง 24 เดือน มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการรวมกับค่าหุ้นของสมาชิกทั้งนี้เงินกู้สามัญต้องไม่เกิน 250,000.00 (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 เดือน ขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการรวมกับค่าหุ้นของสมาชิกทั้งนี้เงินกู้สามัญต้องไม่เกิน 300,000.00 (สามแสนบาทถ้วน)

การส่งงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ

ให้คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย เป็นจำนวนถึงงวดสุดท้ายจะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้จำนวน และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 72 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก

หลักประกันเงินกู้

ให้ใช้หลักประกันเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป



บรรณาธิการมหาวิทยาลัย ศศ.คร บำรุง ศรีนวลปาน
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏฐา นนทโชติ
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์จะพบกับมหาวิทยาลัยสารคดีแพ่ง ฉบับวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีชวด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด จะปิดทำการ 1 วัน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เนื่องจากปรับปรุงระบบโปรแกรมบัญชี จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน

ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปรากฏว่า รศ.วิจิต สุวรรณโนภาส ได้รับคะแนนเลือกตั้งไป 43 คะแนน ดร.ทรงพล ไสภณ ได้รับคะแนนเลือกตั้ง 34 คะแนน จากผู้มีสิทธิใช้เสียง จำแนกได้ดังนี้ ข้าราชการ ผู้มีสิทธิ 147 คน ผู้มาใช้สิทธิ 53 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (60 ปี) ผู้มีสิทธิ 5 คน ผู้มาใช้สิทธิ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ผู้มีสิทธิ 68 คน ผู้มาใช้สิทธิ 11 คน อาจารย์ประจำ สัญญาจ้าง ผู้มีสิทธิ 86 คน ผู้มาใช้สิทธิ 8 คน ส่วนคุณจรีรัตน์ เสนาะกรรณ กรรมการประเภทข้าราชการ พลเรือน ได้รับคะแนนเลือกตั้งไป 9 คะแนน จากข้าราชการพลเรือนผู้มีสิทธิ 15 คน มาใช้สิทธิ 11 คน ไม่ประสงค์ ลงคะแนน 2 คน

คงไม่ช้าเกินไปที่จะรายงานว่า ฤดูกาลแห่งกฐินปี 2553 นี้ สมาชิกชาวราชภัฏนครฯ ได้มีโอกาสร่วมงานบุญ กันถ้วนทั่ว วันขึ้น (13 พ.ย.) รองฯเอมอร - ศศ.ดร.หัตถชัย สิทธิรักษ์ และผอ.สุรัชย์ วังบุญคง พาทีมและปัจจัยไป ร่วมงานกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ทอด ณ พระอารามหลวงวัดแจ้งวรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอ เมืองนครฯ โดยมีร.ว.ชินวรรณ บุญยเกียรติ เป็นประธาน ได้ปัจจัยประกอบกฐิน 1,552,000 บาท

เช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินที่วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ มี รองฯจตุพร อัศวไสวรรณ เป็นกำลังหลักในการหาปัจจัยประกอบกฐินจากคณะและสำนักต่างๆ และเป็นประธาน สมโภช ได้ปัจจัยมา 193,771 บาท ศศ.ประหยัด เกษม ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงพึ่งพอใจอยู่ลึกๆ

เปิดเทอมใหม่นี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกันอีกครั้ง หลังจากที่รอง คณบดี ประวิทย์ เนืองมัจฉา ได้ไปรับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ก็ได้แต่งตั้งรองคณบดีคนใหม่ อ.สาวิตรี ชามทอง มา ทำหน้าที่แทน รับผิดชอบงานด้านวิชาการ งานหลักสูตร และยังเสริม ทีมด้วยผู้ช่วยคณบดีอีก 2 ท่าน คือ ศศ.สุริยะ จันทรแก้ว มารับงานด้านพัฒนางานวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ การตีพิมพ์และเผยแพร่ อ.มโนรส บริรักษ์อรารินทร์ รับผิดชอบดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศงานฐานข้อมูล แหม...ที่มงานเข้มแข็งอย่างนี้สอดคล้องกับปรัชญาของ คณะฯ ที่ว่า คณะคุณภาพ ภาพลักษณ์ดี เทคโนโลยีเด่น เน้นการพัฒนาท้องถิ่น นะคะ

ข่าวด่วนข่าวดีสำหรับนักวิจัย ศศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ แจ้งมาว่ากองทุนเมืองหลวงห้วงเมืองได้มูลนิธิจะให้ ทุน 50,000 บาท เพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะเขตเทศบาลฯ) ท่านใดสนใจ ติดต่อด่วนที่สถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้

คุณโชคชัย หมั่นถนอม ฝากขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ปั้น หมั่นถนอม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งในเมตตาริจาคที่ได้รับเป็นอย่างสูง ขอให้ผลบุญที่ได้กระทำร่วมกันในครั้งนี้จะ ส่งผลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดีๆ "ถ้าอยากมีความสุข ต้องหาความสุข ไม่ใช่หา ..อย่างอื่น " สวัสดิ์จะ